



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, nointv, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ช่อง5, NBT, TNN, Thaipbs, newtv.

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. นำทีมผู้บริหาร สร. ร่วมประชุมทางไกลกับ นพ.สจจ. และผอ.รพ. ทั่วประเทศ แลกงจุดยืนสนับสนุนการแบนสารพิษในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 และกล่าวว่า ผลกระทบของการใช้สารเคมีดังกล่าวไม่เพียงสร้างผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกร แต่ยังคงค้างในผักผลไม้ กระทบต่อผู้บริโภค มีผลวิจัยยืนยันข้อมูล จึงยืนยันให้แบนสารพิษในวันที่ 1 ธ.ค. ตามมติ คกก.วัตถุอันตราย 22 ต.ค. ไม่ควรเลื่อนออกไป

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสร. กล่าวว่า การใช้สารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างมาก จุดยืนของสร. คือสนับสนุนการยุติการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้ง 3 ชนิด ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้ยกระดับการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรและประชาชน โดยประกาศให้เป็นปีแห่งเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรปลอดภัย ประชาชนปลอดภัย ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยใน 5ร. คือ รพ. โรงเรียน โรงแรม โรงอาหารและเรือนจำ และพัฒนาห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้าง รวมถึงพัฒนาเครือข่าย อสม.ในการใช้ชุดทดสอบการปนเปื้อนสารเคมี

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดสร. กล่าวว่า ปี 2561 พบผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพาราควอตเป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูง ปัจจุบันไม่มียาถอนพิษ สำหรับไกลโฟเซต สถาบันวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศภายใต้องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็งได้ ส่วนคลอร์ไพริฟอส งานวิจัยต่างประเทศพบว่าเป็นสารที่รบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบไทรอยด์ กระตุ้นการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งลำไส้ มีผลต่อความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองของเด็กที่แม่ได้รับสารระหว่างตั้งครรภ์

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ช่วงเดือน ก.ค.ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อสอบสวนโรคผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าเกิดจากพาราควอต โดยเป็นชายชาวเมียนมาที่รับจ้างในไร่ข้าวโพดฝั่งไทย ได้สัมผัสสารจากการที่ถึงพ่นมีรอยรั่วโดนหลังและกัน รักษาแผลที่สถานพยาบาลฝั่งเมียนมาและ รพ.สต. ฝั่งไทย ผ่านไป 7 วันปวดแผลมากขึ้นจึงมารักษาที่รพ.แม่สอด เอ็กซเรย์ปอดพบมีฝ้าขาว การทำงานของปอดล้มเหลว ไตและตับวาย และเสียชีวิตด้วยภาวะหายใจล้มเหลว แสดงให้เห็นว่าแค่เพียงสัมผัสพาราควอตก็เสียชีวิตได้

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.สมพงษ์ ชัยไธยานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กล่าวว่า งานวิจัยในปี 2552 เกี่ยวกับผลกระทบจากคลอร์ไพริฟอส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาในเด็กอายุ 7-11 ขวบ 700 คนที่มีพ่อแม่เป็นเกษตรกร พบว่าระดับสติปัญญาหรือไอคิวเด็กลดลงเฉลี่ย 7 จุด มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำ และเสี่ยงต่อภาวะหอบหืด และทำเอเอ็มอาร์ไอพบว่าสมองเกี่ยวกับความจำในเด็กผิดปกติ ซึ่งจะกระทบกับไอคิวและสมาธิสั้น หากยึดการแบน 3 สารเคมีออกไปอีก 6 เดือน จะส่งผลเสียต่อเด็กที่จะได้รับอันตรายจากสาร ทำให้มีไอคิวต่ำ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์

-เสนอข่าว นส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ทำหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตรเพื่อสอบถามกรณีเสนอให้ยึดอายุการยกเลิกใช้ 3 สารเคมีออกไปอีก 6 เดือน โดยให้ชี้แจงกลับมาโดยเร็ว และจะติดตามการประชุมคกก.วัตถุอันตราย 27 พ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-เสนอข่าว เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ออกแถลงการณ์ยืนยันให้แบนสารเคมีภายในวันที่ 1 ธ.ค. โดยก.เกษตรฯ มีระยะเวลา 5-7 เดือนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันมติของคกก.วัตถุอันตราย 22 ต.ค. ที่สอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด เข้าพบ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เพื่อชี้แจงผลกระทบหากแบน 3 สาร พร้อมยื่นหนังสือจาก 19 องค์กรเกษตรกร คัดค้านการแบน 3 สาร และให้ใช้มาตรการกำจัดการใช้แทน โดยวันที่ 26 พ.ย. จะยื่นหนังสือให้นายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล และวันที่ 27 พ.ย. จะแต่งชุดดำไปรวมตัวที่ก.อุตสาหกรรม เพื่อรอฟังมติของคณะกรรมการฯ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ กล่าวภายหลังรับฟังปัญหาจากแกนนำเกษตรกรที่เป็นตัวแทน 19 องค์กรเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ว่า ได้รับหนังสือข้อเรียกร้องจากเกษตรกรแทนนายกฯ ที่ติดภารกิจต่างประเทศ ซึ่งตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาได้มีการแสดงความเห็นของทั้ง 2 ฝ่าย ได้มอบให้คณะทำงานของกระทรวงไปรวบรวมปัญหาทุกด้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย กล่าวว่า วันที่ 26 พ.ย. เกษตรกรทั่วประเทศกว่า 5 พันคน จะแต่งชุดดำไปแสดงพลังที่ทำเนียบรัฐบาล และวันที่ 27 พ.ย.ไปก.อุตสาหกรรมเพื่อรอฟังมติที่ประชุมคกก.วัตถุอันตราย โดยต้องการให้เข้มงวดคือจำกัดการใช้ หากยังมีมติแบน จะเดินหน้าคัดค้านจนถึงที่สุด และจะไปฟ้องศาลเอาผิดกับผู้ลงนามทุกราย ทุกกรม ทุกกระทรวง และนักวิชาการอิสระ พร้อมแบนพรรคประชาธิปัตย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ข้อเสนอให้แบน 3 สารเคมีเกษตรเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ 5 เม.ย. 2560 ซึ่งมีข้อถกเถียงของ 2 ฝ่ายมาโดยตลอด และ 2 ปีที่ผ่านมาแทบไม่ได้มีการขับเคลื่อนแผนงานรองรับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่เท่าที่ควร ทั้งที่หากทุกฝ่ายเตรียมแผนงานไว้อย่างดีมีมาตรการเยียวยาระยะยาว จนถึงวันนี้จะทำให้เกษตรกรที่เคยใช้สารเคมีไม่ได้รับความเสียหายและยอมรับมติได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์โลกข่าวต่าทุกข์</p> <p>-กล่าวถึงการแบนสารเคมีเกษตร 3 ชนิด ว่า ผู้ที่ทำเรื่องนี้คิดเพียงแค่แบนแต่ไม่คิดแก้ปัญหาที่จะตามมา ปลอบให้เป็นเรื่องของ คกก.วัตถุอันตรายไปจัดการเอง ซึ่งเป็นการสร้างปัญหาให้กับประเทศ</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, 7, NBT</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดันคุ้ม เลขาธิการ อย. พร้อมตำรวจ บก.คคบ. สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม นายนิธิ เมธียนนท์ พร้อมของกลางผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผสมกัญชา เยลลี่ผสมกัญชา น้ำมันกัญชา แผ่นบรรเทาปวด เครื่องสำอาง บุหรี่ไฟฟ้าและอื่น ๆ รวมกว่า 1,500 รายการ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โดยทำเว็บขายสินค้ามานานกว่า 2 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : GC-MS, เว็บไซต์ newstv</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 สามารถนำไปศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์เท่านั้น ประเทศไทยยังไม่ได้ยกเว้น หรืออนุญาตให้ผลิต หรือนำเข้ากัญชาที่ผสมในอาหารหรือเครื่องดื่ม การรับประทานอาหารที่ผสมกัญชาจะออกฤทธิ์เช่นเดียวกับการเสพแต่ช้ากว่า จึงพบอาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาในปริมาณเกินขนาดจนเกิดอันตรายได้ ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักยาและวัตถุเสพติด สามารถตรวจหาสารสำคัญของกัญชาได้ในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบกัญชาเบื้องต้น และยืนยันผลโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง ได้แก่ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์</p>	-
<p>สถานพยาบาลดีเด่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดงานมหกรรมรวมพลังกลไกขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด Empowering & Deepening Connectivity สร้างเสริมพลังเชื่อมโยงเครือข่าย พร้อมมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ปี 2561 และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตาม มาตรา 50 (5) โดยรพ.พุทธโสธร ได้รางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและบริการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น รองลงมา รพ.ปัตตานี และ รพ.พุทธชินราช ระดับพรพ. ได้แก่ รพ.เรือเสาะ รพ.น้ำพอง และ รพ.พนมสารคาม</p>	-
<p>รมว.สธ.เปิดทางให้รถฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ช่วงเย็นวันที่ 25 พ.ย. บนทางด่วนชั้นที่ 2 รถมอเตอร์ไซด์ตำรวจนำรถ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้เปลี่ยนไปนำรถพยาบาลของรพ.บางปะกอก 3 ที่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินบนทางด่วน เพื่อนำส่งผู้ป่วยจากด่านยมราชมุ่งหน้าลงทางด่วนพระราม 9</p>	-
<p>รมว.สธ.ขับเครื่องบินส่งอวัยวะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ คันปากอยากเล่า, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-กล่าวถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ว่า มีกิจกรรมจิตอาสาคือภารกิจหัวใจติดปีก ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พ.ย.ได้ขับเครื่องบินส่วนตัวไปรับส่งอวัยวะจากผู้บริจาคภาวะสมองตายที่อุบลราชธานีและร้อยเอ็ด โดยยกเลิกภารกิจงานอื่นๆ ที่รับเชิญไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจ รพ.จุฬาลงกรณ์ และทีมแพทย์ผ่าตัดตับ ไต รพ.ศรีนครินทร์ รวมถึงทีมแพทย์พยาบาล สธ. พร้อมโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะที่ โทร.1666 สภากาชาดไทย https://www.organdonate.in.th</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รมว.สธ.สมัครเป็น อสม. สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพบัตรประจำตัวอสม. ระบุว่า ได้สมัครเป็น อสม. ด้วยตนเอง โดยวันที่ออกบัตร คือ 22 พ.ย. 62 และไม่รับค่าตอบแทน</p>	-
<p>ด้านกัญมะเร็งปอด สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, มติชน คอลัมน์ ส่งโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ไทยพีบีเอส, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์mcof, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์แนวหน้า, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย เดือนพ.ย.เป็นเดือนที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้านกัญมะเร็งปอด ซึ่งข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบคนไทยป่วยเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นวันละ 42 คน และเสียชีวิตถึงวันละ 38 คน ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ การสูบบุหรี่หรือรับควันบุหรี่ พันธุกรรม และการสัมผัสสารก่อมะเร็ง อาทิ ก๊าซเรดอน แร่ใยหิน ริงสี ควันธูป ควันท่อไอเสีย และมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ มีเสียงหวีด เสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยนไป เจ็บหน้าอกหรือหัวไหล่ ปอดติดเชื้อบ่อย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด หากมีอาการเกินกว่า 3 สัปดาห์ ควรรีบปรึกษาแพทย์</p>	-
<p>ยาลดความอ้วน สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว พ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ภูษิต ภูษิตนรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. แถลงข่าวจับกุมการขายยาชุดลดความอ้วนทางออนไลน์ที่ จ.ราชบุรี เบื้องต้นแจ้งข้อหา 1.ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ขายยาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา และ 3.ขายยาชุด และหากตรวจพบไซบูทรามินเป็นส่วนผสมจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี ปรับตั้งแต่ 5 แสน-2 ล้านบาท หากเป็นผู้ขายมีโทษจำคุก 4-20 ปี ปรับ 4 แสน-2 ล้านบาท เตือนผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอย่าซื้อยาลดความอ้วนหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่อ้างสรรพคุณลดความอ้วนมาเกินไป เพราะส่วนใหญ่ที่ขายทางออนไลน์เป็นยาปลอมหรือไม่ได้คุณภาพ เสี่ยงเสียชีวิตได้</p>	-
<p>พัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตฯ 3 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainews</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย ร่วมกับเขตฯ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม เครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี เพื่อยกระดับคุณภาพรพ.ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital พร้อมสนับสนุนท้องถิ่นจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้สุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการดำรงชีวิต มีการจัดการขยะติดเชื้อในครัวเรือนไม่ให้เป็นอันตรายหรือแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และขยายผลตามมาตรการ “10 Packages สถานประกอบการปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข”</p>	-
<p>ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฆ่ามารดา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธรรณิทร์ กองสุข ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวถึงเหตุการณ์ฆ่าฟันศพใส่ตู้เย็น เขตบางขุนเทียน กทม. ซึ่งมีข่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุตรชายที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ว่า เป็นไปได้ไม่น้อยมากที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะฆ่าหรือทำร้ายผู้อื่น กรณีดังกล่าวต้องตรวจสอบการรักษาอย่างอ่อนหลัง การทำร้ายผู้อื่นเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยทางจิตที่มีอาการหูแว่ว ประสาทหลอน หรือมีภาวะติดสุรา หรือได้รับสารเสพติด</p>	-
<p>สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ทันหุ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เตรียมจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ" ใน 4 นโยบาย ได้แก่ การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ, วิถีเพศภาวะ, การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศไทยอย่างสมดุล และรวมพลังชุมชนด้านมะเร็งระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ</p>	-
<p>โรคมะเร็งตับ สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอบทความ นพ.กนกภรณ์ จันทรภักดิ์ รม.ราชวิถี เปิดเผยว่า มะเร็งตับ พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับที่ 3 ในเพศหญิง พร้อมเชิญชวนบริจาคให้ "กองทุน พิชิตมะเร็ง มูลนิธิรพ.ราชวิถี" ที่บัญชีมูลนิธิรพ.ราชวิถี หมายเลขบัญชี 0512163221 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หรือสอบถามโทร.02-3547997-9</p>	-
<p>บุรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช กรณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุรีไฟฟ้า กลุ่มลาขาดควินยาสูบ (ECST) และเฟซบุ๊กบุรีไฟฟ้าคืออะไร กล่าวถึงกรณี นพ.มณูญ ลิเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ ระบุว่าพบผู้ป่วยไทยรายแรก ป่วยเป็นปอดอักเสบเฉียบพลันจากการ</p>	-

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สุขภาพ CBD และ THC ด้วยบุหรี่ไฟฟ้าว่า ผู้ป่วยรายนี้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของ THC ซึ่งเป็นสิ่งที่กังวลว่าเมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าถูกแบน ผู้ใช้จึงหาซื้อจากแหล่งที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงอยากให้กรมการค้าต่างประเทศทบทวนมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงให้สธ. ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องกับผู้ใช้ และขอให้เอ็นจีโอหยุดบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและให้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือกับประชาชน

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3

<http://pr.moph.go.th>

fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

